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การประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

วันที่ 7 สิงหาคม 2566  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

----------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาล  
2 นายพรสวัสดิ์  บุญยิ่ง รองประธานสภาเทศบาล    
3 นายเฉลิมพล สุวิทยารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4 นายไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
5 นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6 นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7 นายเจตริณ อ่อนสอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8 นายเอกกร ดํารงโภวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
9 นางสาวทศมาส หวังสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
10 นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
11 นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
12 นายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
13 นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
14 นายธนู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
15 นายจตุพร เอกวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
16 นายกรณ์พงษ ์ เจริญฐิติวงศธร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  
17 นายสมยศ นะลําเลียง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
18 นางสาวอาภัสรา นิโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
19 นายมงคล  สุนทรเลขา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
20 นายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
21 นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นางสาวสิริธารณ์ เลาวกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (ลา) 
2 นายธนกร คะกาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ลา) 
3 นายสิทธิโชค เปาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 (ลา) 
4 นายกิตติศักดิ์ ลิ้มจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 (ลา) 

   

                 
 
                        -/ผู้เข้าร่วมประชุม... 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
2 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
3 นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
4 นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
5 นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
6 นายธีระเดช  บางสมบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
7 พล.ต.ต.อรุณ  แตงนารา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
8 นางสาวณิชณันทน์ ฤทธิคง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
9 นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาล 
10 นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาล 
11 นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาล 
12 นางทัศนียา เดี่ยวไพบูลย์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
13 นางอินทิรา เกตุรัตน ์ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
14 นางณีรรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
15 นายนัชรัศม์ ชูหิรัญญ์วัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักช่าง 
16 นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขฯ 
17 นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
18 นางสาวสุชาดา จักรผัน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
19 นายณวัสพล รุ่งโต ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
20 นางมาลินี  สังวรศิลป์ รก.ผู้อํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ 
21 นายประเดิม  ศรีสมบูรณ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
22 นายองอาจ เสือเหลือง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
23 นางสมบัติ วรวิเวทย์ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
24 นางสาวกนกพร คงสวัสดิ์ ผู้อํานวยการส่วนบรืหารงานพัสดุ 
25 นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
26 นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
27 นายอาทิตย์ แสงงาม ผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา 
28 นางพรรณวดี พลแสน ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
29 นางภารดี ร่มจําปา ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
30 นางพรทิพย์  ทรัพย์ลออ แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
31 นายสุนทร   ทวีการไถ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
32 นายจิรวัฒน์   วัฒนาอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
33 นางสาวดารารัตน์  สุทธิวงศ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 

                                       /34. นายสุทธิวัชร์… 
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34 นายสุทธิวัชร์ ทับเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 
35 นายอัคคณัฐ  ทศศะ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 7 
36 นางสาวณัฐพร  สุวรรณกนิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 8 
37 นายอดุลย์ ปรัชญาวุฒิรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาล 

38 นางสาวยุพดี บัวแดง แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1 
39 นางอัจฉรา จิตต์จํานงค ์ แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2 
40 นายจิรวัฒน์ ชูทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาล 3 
41 นางอัญชัน กฤตรนต์รัศมี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 
42 นางนุชนาถ แก้วสุกัลยา หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 
43 นายปฏิญญา นิธิสมบัติ หัวหน้าฝ่ายนิติการ สํานักปลัดเทศบาล 
44 นางรุ่งรวี สถิตย์พงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์ฯ 
45 นางสาวกนกวรรณ อุพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ กองยุทธศาสตร์ฯ 
46 นางสาวนุจรีย์ บุญยกร หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ฯ 
47 นายฐิติพันธ์ แม้นพยัคฆ์ หัวหน้างานรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล 
48 นายมนัส พุ่มเพ็ชร หัวหน้างานป้องกันฯ สํานักปลัดเทศบาล 
49 นายธนันธร พันธ์รอด หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ 
50 นางกันต์กนิษฐ์ คณากรศิโรฒม์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 
51 นายบริพงษ ์ รัตนศิลป์ หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ฯ 
52 นางสาวพิมพ์วิไล สุพรรณ์ หัวหน้างานงบประมาณฯ กองยุทธศาสตร์ฯ 
53 นางพจมาลย์ องค์ศิริกุล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน กองยุทธศาสตร์ฯ 
54 นางธนภรณ์ ฉัตรทิม ประธานชุมชนสะพานใหม่ 
55 นายเฉลิมชัย พลญาพิพัฒน์ ประธานชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ 
56 นายไพบูลย์ แก้วดา ประธานชุมชนสวัสดีพัฒนา 
57 นายสมพงษ์ นามแดง ประธานชุมชนเขากบเอราวัน 
58 นางสาวเปรมจิตร เถียรอํ่า พนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล 
59 นายเกียรติศักดิ์ เหล่าวชิรวงศ์ พนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล 

เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี กราบเรียน  ท่านพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   
เลขานุการสภาเทศบาล   ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี 
                              ท่านรองนายกเทศมนตรี ทั้ง 3 ท่าน ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมรับฟังการ 
                              ประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน  

วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2566 

/บัดนี้...  
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บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

           

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์ เรียน  ท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  รองประธานสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภา คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน สื่อมวลชน ผู้แทนชุมชน  
                                เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว    ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ 
                                 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕66   

 ก่อนที่เราจะดําเนินการประชุมขอให้ทุกท่านยืนขึ้นเพ่ือระลึกถึงท่านอดีต นายกเทศมนตรี  
  ดร.ถาวร  นิโรจน์  ขอเชิญครับ 
  ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่มอบหมายให้ ท่านพรเพชร  เขมวิรัตน์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์       1.1  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 
ประธานสภาเทศบาล เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 และ 1.2  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 
ตามท่ี เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)ทบทวน 

ครั้งที่ 1/2566 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2566 และทบทวนครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
1/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยได้รับความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566  เพ่ิมเติมครั้งที่ 
2/2566 และทบทวนครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ต่อไป 

1.3  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

ตามท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ทบทวน
ครั้งที่ 1/2566 โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 นั้น 

เพ่ือให้การบริหารการดําเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
นครนครสวรรค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จึง
เห็นชอบให้แก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครสวรรค์ แก้ไขครั้งที่ 1 / 2566 

 
/สําหรับ… 
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สําหรับรายละเอียดดังกล่าวได้ส่งให้ท่านสมาชิกแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ท่าน
สมาชิกตรวจสอบดู หากมีข้อคิดเห็นประการใดขอให้เสนอต่อที่ประชุม 

ไม่มี 
   เป็นอันว่าสมาชิกทุกท่านรับทราบ  
   การประกาศใช้แผนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน 

ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566  
   การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566  

         แก้ไข ครั้งที่ 1/2566ดังกล่าวแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
             ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์        รายงานการประชุมดังกล่าว เลขานุการได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล    ประชุมขอให้ทุกท่าน  ตรวจสอบดูในบันทึกรายงานการประชุม   สมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคํา

ประการใด โปรดเสนอต่อที่ประชุม  
                                          ไม่มี 

 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขในรายงานการประชุม  ผมขอมติจากที่ประชุมสมาชิก  
ท่านใดรับรองรายงานการประชุม   โปรดยกมือขึ้น     

ยกมือ  18   เสียง 
                                      สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
                                      ยกมือ    -    เสียง 

                                         เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2   ประจ าปี 
 พ.ศ. 2566 วันที่  14 กรกฎาคม  2566 
  ด้วยคะแนน   18  เสียง   เป็นเอกฉันท ์ 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 105 (3) สภาเทศบาลจําเป็นต้องเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และวิธีการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่าง   เทศบัญญัตินั้น ต้องดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 107 
วรรคสอง คือดําเนินการคัดเลือกทีละคนไม่สามารถเลือกครั้งเดียว  เป็นคณะกรรมการพร้อมกันได้  
โดยจะต้องเลือกกรรมการคนที่ 1 ก่อนแล้วจึงเลือกกรรมการในลําดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบ 

                                                                                                                               /ตามจํานวน... 
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                                 ตามจํานวนที่พึงมี อันดับแรก  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอก่อนว่าจะเลือกคณะกรรมการ
ชุดนี้กี่ท่าน ซึ่งจะเลือกได้ 3 – 7 ท่าน 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอว่า จะมีคณะกรรมการในชุดนี้กี่ท่านขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นางสาวทศมาส หวังสุข กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉัน  นางสาวทศมาส หวังสุข  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 ขอเสนอให้มี

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน 5 ท่าน 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง 
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 ไม่มี 
  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 5 ท่าน           

ใน 5 ท่านนี้ จะเสนอสมาชิกท่านใดเป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ โดยเสนอครั้งละ 1 
ท่าน  ขอเชิญครับ 

นายกฤตภาส คชรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายกฤตภาส คชรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4 

ขอเสนอ นายไพโรจน์  อิทธิชัยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่  1  เพ่ิมเติม อีก

หรือไม่           ขอเชิญครับ 
 ไม่มี 
  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ นายไพโรจน์  อิทธิชัยเจิรญ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครสวรรค์ เขต ..1..  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1     
 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2 ขอเชิญสมาชิกสภา

เทศบาลเสนอชื่อครับ 

นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 

ขอเสนอ  นางสุภาพร  แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  เขต 3   เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2 เพ่ิมเติมอีก

หรือไม่ ขอเชิญครับ 
 ไม่มี 

/เป็นอันว่า... 
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 เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้   นางสุภาพร  แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์    เขต ..3.. เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2   

  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3 ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอชื่อครับ 

นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 

 ขอเสนอ  นางสาวอาภัสรา  นิโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต  4  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3 เพ่ิมเติมอีก

หรือไม่ ขอเชิญครับ 
 ไม่มี 
  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้     นางสาวอาภัสรา นิโรจน์     สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครสวรรค์ เขต ...4...  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3   
ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 4 ขอเชิญสมาชิกสภา

เทศบาลเสนอชื่อครับ 

นางสาวอาภัสรา นิโรจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน นางสาวอาภัสรา  นิโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4 

 ขอเสนอ นายดิสทัต  สิทธิโชคเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 4  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  
                                             มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 4 เพิ่มเติม 
                                อีกหรือไม่ 
 ไม่มี 
  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ นายดิสทัต  สิทธิโชคเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครสวรรค์   เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 4   
 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 5 ขอเชิญสมาชิกสภา

เทศบาลเสนอชื่อครับ 

นายเจษฎา  ศรีประทักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายเจษฎา  ศรีประทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 

 ขอเสนอ  นางสาวทศมาส  หวังสุข   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 5  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง 

/มีสมาชิก... 
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  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 5 เพ่ิมเติมอีก
หรือไม่  

  ไม่มี  

  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้  นางสาวทศมาส  หวังสุข   สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์  เขต ..2..  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 5   

ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. นายไพโรจน์   อิทธิชัยเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 
2. นางสุภาพร  แตงนารา    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
3. นางสาวอาภัสรา นิโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4 
4. นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 
5. นางสาวทศมาส  หวังสุข   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง   เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
   วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องต่อสภาเทศบาล ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  ข้อ 45 วรรคท้าย ความว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ       จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  ดังนั้น ในการประชุมสภาเทศบาลวาระนี้ 
จึงเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระ  ที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) และข้อ 47 ความว่า “ในการพิจารณา
ญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลง
มติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้  จะมีการพิจารณาตามรายละเอียดตาม

สารบัญที่อยู่  โดยที่สภาจะพิจารณารายละเอียดจากหัวข้อ ตามสารบัญตามส่วนในหน้าที่ ระบุไว้ 
เพ่ือให้ทุกท่านได้พิจารณาเป็นส่วนๆ ไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงงบประมาณ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียนท่านพรเพชร  เขมวิรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท่านประธานสภาและ 
นายกเทศมนตรี            สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
                                            กระผม ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติของทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง เทศบัญญัติ 
                              งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ฉบับนี้  มาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุม 
                              สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ในสมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ  และเหตุผลในการเสนอ 
                              เทศบัญญัติ ดังนี้     

/ 
                                                                                                                                 /ค าแถลง…. 1.2 เงินสะสม จํานวน 1,881,410,224.83 บาท  

        



๙ 
 

                                                                     ค าแถลงงบประมาณ 
                                                   ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.567 
                                            บัดนี ้  ถึงเวลาที่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล 
                               นครนครสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ กระผมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน 
                               ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ  
                               พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 
                                 
                                1.สถานะการคลัง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ 2566 
                                 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566  มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
                                            1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 558,238,790.62 บาท  
                                            1.2 เงินสะสม จํานวน 1,881,410,224.83 บาท  
                                            1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จํานวน 159,420,251.73 บาท  
                                            1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 13 โครงการ  
                                 รวม 32,889,081.66 บาท  
                                            1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 42 โครงการ  
                                 รวม 40,997,810.29 บาท  
                                            1.6 เงินกู้คงค้าง จานวน 35,937,598.42 บาท 
                               2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                                            2.1 รายรับจริง จานวน 908,542,591.24 บาท ประกอบด้วย  
                                                 หมวดภาษีอากร จํานวน 61,237,366.13 บาท  
                                                 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 37,040,121 บาท  
                                                 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 8,595,478.23 บาท  
                                                 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 14,508,976.60 บาท  
                                                 หมวดรายได้จากทุน จํานวน 231,246 บาท  
                                                 หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 342,760,503.28 บาท  
                                                 หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 444,168,900 บาท 

                     2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 106,089,244.04 บาท  
                     2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 811,876,510.49 บาท ประกอบด้วย  
                                   งบกลาง จํานวน 170,936,654.53 บาท  
                                   งบบุคลากร จํานวน 387,615,692.18 บาท  
                                   งบดาเนินงาน จํานวน 214,270,405.78 บาท  
                                   งบลงทุน จํานวน 20,947,058 บาท  
                                   งบเงินอุดหนุน จํานวน 18,106,700 บาท 

                                              2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                                                                                         จํานวน 94,609,848.12 บาท 
                                            2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดาเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 32,177,134.40 บาท 
 
 

                                                                                              /3. งบเฉพาะการ… 



๑๐ 
 

                                3. งบเฉพาะการ  
                                    ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                                    กิจการประปา 
                                                รายรับจริง จํานวน 96,743,043.83 บาท  
                                                รายจ่ายจริง จํานวน 93,254,940.16 บาท  
                                                เงินสะสม จํานวน 185,326,711.16 บาท  
                                                ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 36,206,339.89 บาท  
                                                เงินฝากธนาคาร จํานวน 114,825,700.56 บาท 
                                    กิจการสถานธนานุบาล 1  
                                                รายรับจริง จํานวน 21,328,393.35 บาท  
                                                รายจ่ายจริง จํานวน 13,266,018.95 บาท  
                                                กําไรสะสม จํานวน 8,012,950.90 บาท  
                                                เงินฝากธนาคาร จํานวน 94,327,449.03 บาท  
                                                ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 92,147,000 บาท 
                                     กิจการสถานธนานุบาล 2  
                                           รายรับจริง จํานวน 29,949,608.49 บาท  
                                    กิจการสถานธนานุบาล 3  
                                            รายรับจริง จํานวน 32,345,400.03 บาท  
                                            รายจ่ายจริง จํานวน 18,110,109.63 บาท   
                                            กู้เงินจากธนาคาร จํานวน 28,699,060.94 บาท   
                                            กําไรสะสม จํานวน 14,016,934.92 บาท  
                                            เงินฝากธนาคาร จํานวน 3,861,235.94 บาท 
                                            ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 138,696,600 บาท 

 

                                   กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
                                           รายรับจริง จํานวน 1,103,448.28 บาท  
                                           รายจ่ายจริง จํานวน 441,605.52 บาท  
                                           เงินสะสม จํานวน 4,747,760.32 บาท  
                                           ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,870,327.30 บาท  
                                 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเสนอบันทึกหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
                                    หลักการ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จํานวนรวมทั้งสิ้น 
                        1,234,270,500 บาท แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
                                      1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,044,576,000 บาท  
                        โดยแยกรายละเอียด  เป็น 4 ด้าน และ 11 แผนงาน ดังนี้ 
                                     ด้านที ่1 ด้านบริหารทั่วไป มี 2 แผนงาน ประกอบด้วย 
                                         แผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน 130,269,700 บาท  

 

  
 

 

                                          แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน 32,507,500 บาท 
 
 
                                                                                                                            /ด้านที ่2… 

 



๑๑ 
 

                                     ด้านที ่2 ด้านบริการชุมชนและสังคม มี 6 แผนงาน ประกอบด้วย 
                                         แผนงานการศึกษา จํานวน 390,032,600 บาท 
                                         แผนงานสาธารณสุข จํานวน 105,829,800 บาท 
                                         แผนงานสังคมสงเคราะห์ จํานวน 11,378,600 บาท 
                                         แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 75,011,600 บาท  
                                         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 27,612,300 บาท 
                                         แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จํานวน 16,317,400 บาท 

 

                                    ด้านที ่3 ด้านการเศรษฐกิจ มี 2 แผนงาน ประกอบด้วย 
                                         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 63,114,600 บาท 

 

                                         แผนงานการพาณิชย์ จํานวน 1,034,000 บาท 
                                     ด้านที ่4 ด้านการดาเนินงานอื่น มี 1 แผนงาน ประกอบด้วย 
                                         แผนงานงบกลาง จํานวน 191,467,900 บาท 

 

                                     2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จานวนรวมทั้งสิ้น 189,694,500 บาท จําแนกเป็น  
                                         กิจการประปา จํานวน 131,050,000 บาท  
                                          กิจการสถานธนานุบาล 1 จํานวน 16,443,000 บาท 
                                         กิจการสถานธนานุบาล 3 จํานวน 21,481,000 บาท  
                                         กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จํานวน 2,306,500 บาท 
                     รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
                                    เหตุผล การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2567 ในครั้งนี้ได้ดําเนินการ 
                     ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
                     เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และเพ่ือดําเนินการตาม  
                     อํานาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล  และกระทรวงมหาดไทย โดยใช้ 
                     แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนํา 
                     แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และเน้นการบรูณาการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับ  
                     แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  และแผนชุมชน โดยคํานึงถึงความโปร่งใส คุ้มค่า คํานึงถึง 
                     ประโยชน์ของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                            จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือสภาเทศบาล 
                     นครนครสวรรค์ได้พิจารณาต่อไป 

  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ เรียน สมาชิกทุกท่านก่อนเข้าพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล ประจําจึง ขอเรียนเชิญ ท่านพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวต่อที่ประชุม 
                           เรียนเชิญครับ 
นางพรเพชร เขมวิรัตน์           เรียน ประธานสภาที่เคารพ  ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ         วันนี้ต้องขอประทานโทษทุกท่าน  เดิมตั้งใจจะอยู่ร่วมการประชุมสภาเทศบาลจนครบวาระ 
                          แต่เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วน   ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทางเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่ง 
                          ที่มีส่วนในงานของจังหวัดทุกเรื่องท่านจะให้ความร่วมมือในทุกเรื่องอย่างดียิ่ง   โดยเฉพาะท่านนายก 
                          เนื่องจากนครสวรรค์เป็นเมืองใหญ่ มีพื้นท่ีในความรับผิดชอบและมีเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดํารงธรรม 
                          เป็นจํานวนมาก ขออนุญาตนําเรียนว่าทาง ปปช. เมื่อปีท่ีแล้วเราติดอยู่ในอันดับ 3 ของระดับประเทศ 
 

                                                                                                            / ในเรื่อง… 

 



๑๒ 
 

                          ในเรื่องของการร้องเรียนมากท่ีสุดแต่ในปีนี้เราสามารถดําเนินการให้ลดลงได้อยู่ในลําดับที่7 แต่ก็ยัง 
                          ติดอยู่ใน 10 ลําดับของประเทศ ที่มีการร้องเรียนจากเทศบัญญัติงบประมาณท่ีได้ดูในส่วนงบลงทุน 
                          เราน้อย เนื่องจากเราไปตั้งในงบอ่ืนๆ มาก  แต่ทุกสิ่งเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่   เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
                          ชีวิตบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการที่เรามีงบลงทุนน้อย  ท่านนายกท่านจําเป็น 
                          ที่จะต้องหางบประมาณส่วนอื่น    เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณจัดสรรในส่วนนี้ไว้ให้เราต้อง 
                          ขอบคุณท่านอีกครั้งที่จังหวัดได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งและเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นเทศบาลนคร 
                          ที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ Top 10 ของประเทศเราติดอันดับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเรามีแลนด์มาร์ค 
                          คือ พาสาน เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดนครสวรรค์  เชิญมาเท่ียว เชิญมาชม จึงขอเรียนทุกท่านว่า    
                          หากท่านนายกมีนโยบายที่จะสร้างสิ่งที่ดี  เราควรจะสนับสนุนท่าน    ทําให้บ้านเมืองของเราเจริญค่ะ    
                          เพราะจังหวัดนครสวรรค์เราจะไม่ต้องเป็นแต่เมืองผ่าน    เราจะได้มีสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทําให้เขา 
                          มาแวะชมแวะเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ของเรา มีของกิน ของฝาก ของใช้  และยังมีแหล่งท่องเที่ยว 
                          ที่สวยงาม  ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2567 เป็นส่วนๆ โดย 
  ส่วนที่ 1 ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย  หน้า 1-2  

คําแถลง : รายละเอียดคําแถลง     หน้า 2-5 
คําแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ   หน้า 6 
คําแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   หน้า 7 
คําแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ 
- สํานักการประปา      หน้า 8 
- สถานธนานุบาล 1      หน้า 9 
- สถานธนานุบาล 2      หน้า 10 
- สถานธนานุบาล 3      หน้า 11 
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร      หน้า 12  

  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายประการใด หรือไม่ 
  ไม่มี 

  ส่วนที่ 2 : เทศบัญญัติ  
  บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการ  หน้า 13 

  และเหตุผลแบ่งตามด้าน 
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการ    หน้า 14-24 
  และเหตุผลแบ่งตามแผนงาน 
  รายละเอียดบันทึกหลักการ    หน้า 25-26 
  และเหตุผล 
รายงานประมาณการรายรับ     หน้า 27-30 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   หน้า 31-4 
รายงานประมาณการรายจ่าย     หน้า 42-211 

                                                                                            
                                                                                                           /รายงาน... 



๑๓ 
 

                                            รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
แผนงานงบกลาง 
- งบกลาง       หน้า 212-228 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล, กองการเจ้าหน้าที่) หน้า 229-276 
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) หน้า 277-304 
- งานบริหารงานคลัง (สํานักคลัง)    หน้า 305-324 
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายใน) หน้า 325-329 

                                             - งานสารสนเทศ (กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน)  หน้า 330 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- งานเทศกิจ       หน้า 343-352 

                                             - งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย    หน้า 353-381 
แผนงานการศึกษา (ส านักการศึกษา)     
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    หน้า 382-409  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  เชิญท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุภาพร  แตงนารา              กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล                 ดิฉัน นางสุภาพร  แตงนารา  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 

                                          ในหน้าที่ 382  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร 

                              เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึง 

                              เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาล  12 เดือน    ดูแล้วว่าจะขาดตัวเลขจํานวน 

                              พนักงานในส่วนของรายละเอียดเท่าที่ดูจากงบประมาณของสํานัก กองต่างๆ ในนี้ไม่มีระบุจํานวน  

                              บุคลากรน่าจะต้องมีจํานวนพนักงานไว้ 
 
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ         เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                         สํานัก กองอ่ืน มีจํานวนคนกําหนดไว้ แต่ในส่วนของสํานักการศึกษานี้ขอตัดจํานวน 

                              ออกไปก่อน เพราะจํานวนคนไม่แน่นอน  เพราะเราต้องดําเนินการจัดทํากรอบแผนอัตรากําลังใหม่ 

                              แต่จํานวนเงินต้องมีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ก่อน 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์   พิจารณาในส่วนที่ 2 : เทศบัญญัติ ต่อ  
ประธานสภาเทศบาล             - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   หน้า 410-439 

- งานระดับมัธยมศึกษา      หน้า 440-441 
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ     หน้า 442-468 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล 

                                                                                                              /นายจิตตเกษมณ์... 



๑๔ 
 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ           เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

นายกเทศมนตรี                        ในส่วนนี้หน้าที่ 487  ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ) 
จํานวน 1,241,000 บาท ตรงรายละเอียด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 คนละ 3,400 
บาท/ภาคเรียน  แก้ไขเป็น คนละ 3,400 บาท/ปี 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์   พิจารณาในส่วนที่ 2 : เทศบัญญัติ ต่อ  
ประธานสภาเทศบาล                   แผนงานสาธารณสุข (ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    หน้า 469-491 
- งานโรงพยาบาล      หน้า 492.497 
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   หน้า 498-524  
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข     หน้า 525-537 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)    
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   หน้า 538-557 
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   หน้า 558-571 
แผนงานเคหะและชุมชน (ส านักช่าง) 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   หน้า 572-581 
- งานสวนสาธารณะ      หน้า 582-591 

                                             - งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    หนา้ 592-600 
- งานบําบัดน้ําเสีย      หน้า 601-613 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หน้า 614-616 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน                  หน้า 617-673 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ส านักการศึกษา) 
- งานกีฬาและนันทนาการ     หน้า 674-689 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  เชิญท่านสมาชิกสภา 

ประธานสภาเทศบาล 

นายพรสวัสดิ์ บุญย่ิง                   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายพรสวัสดิ์  บุญยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
                                          ขอสอบถามในหน้าที่ 678 เรื่องของโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน เทศบาลนคร 
                              นครสวรรค์ (ชิงถ้วยพระราชทานฯ) ขอสอบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการกําหนดประเภททีมผู้เข้าร่วม 
                              แข่งขันอะไรบ้างและผู้คนสนใจ และกําหนดระยะเวลาการดําเนินโครงการจะจัดช่วงเวลาใด 
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ        เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

นายกเทศมนตรี                        โครงการที่ตั้งไว้ว่าจะจัดและเชิญทีมต่างๆ ส่วนมากเราจะจัดโดยกําหนดช่วงอายุไว้   

                             ช่วงอายุ 18 , 16 , 14 ปี และเน้นระดับเยาวชนมากกว่าไม่ได้จัดระดับผู้ใหญ่ ปีที่แล้วเราตั้งไว้ 

                              แต่ไม่ได้จัดปีนี้เราจึงตั้งไว้อีก และในส่วนของเวลาจะเลือกกําหนดในเวลาที่เหมาะสม เพราะในปีนี ้

                              เราจัดกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงเรากไ็ด้มจีัดกีฬาฟุตซอลแทนไป ในปีหน้าจัดประเภทกีฬาแบดมินตัน                               
                                                                                                                          /นายสมศักดิ์… 



๑๕ 
 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์   พิจารณาในส่วนที่ 2 : เทศบัญญัติ ต่อ  
ประธานสภาเทศบาล                  - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     หน้า 690-697 
                                           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ส านักช่าง) 

- งานก่อสร้าง       หน้า 698-715 
แผนงานการพาณิชย์ (ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

                                            - งานโรงฆ่าสัตว์      หน้า 716-719 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ           เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

นายกเทศมนตรี                        ในส่วนโรงฆ่าสัตว์เก่าเราไม่ได้ดําเนินการแล้ว ขณะนี้เรากําลังดําเนินการอยู่ในบ่อขยะ 

                            คือ ในเรื่องของที่กักสัตว์ และเอาโรงฆ่าสัตว์เก่ามาเปลี่ยนแปลงเป็นที่กักสัตว์กักสุนัขจรจัด และ 

                             เราต้องจัดงบประมาณเขาไปดูแลในส่วนนี้ คาดว่าปีนี้น่าจะมีเงินเหลือจ่ายจะไปทํารั้วรอบขอบชิด 

                             และก็ปล่อยไว้ที่รั้ว ไม่ปล่อยไว้ที่บ่อขยะแล้วเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาในเรื่องจะมีการฟ้องเทศบาล 

                             ว่าเราเอาสัตว์ ไปทรมาน  เรากําลังดําเนินการทําโครงการร่วมกับปศุสัตว์ที่จะทํา MOU กัน และ 

                             ท้องถิ่นจังหวัดใช้งบประมาณของเทศบาลส่วนหนึ่งและขอเงินอุดหนุนที่จะมอบให้กับเรา ส่วนเรา 

                             ไม่มีสัตวแพทย์ทางปศุสัตว์เขาก็จะเข้ามาดูแลในการทําหมัน การฉีดยา เลยต้องทําโครงการและใน 

                             อนาคตข้างหน้าคงต้องทําเป็นโครงการร่วมโดยมีเทศบาล ปศุสัตว์ และท้องถิ่น เราจึงต้องตั้งมีการ 

                             ตั้งงบประมาณไว้พอประมาณ และคงต้องดูในว่าเราจะดําเนินการอย่างไร 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    หน้า 720-821 

  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายประการใด เพ่ิมเติมหรือไม่  
  ไม่มี 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย – เฉพาะการ  
ประธานสภาเทศบาล  - สํานักการประปา                                                         หน้า 822-839 
  - สถานธนานุบาล 1                                                       หน้า 840-852 
  - สถานธนานุบาล 2                                                       หน้า 853-865 
  - สถานธนานุบาล 3                                                       หน้า 866-879 
  - สถานีขนส่งผู้โดยสาร                                                    หน้า 880-890 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  เชิญท่านสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล 

นายสมยศ นะล าเลียง               กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล                 กระผม  นายสมยศ  นะลําเลียง  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4 
                                         พอดีในงบประมาณมีในส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสาร คิดว่า น่าจะมีประเด็นในกรณีท่ี 
                              ห้างเซ็นทรัลมาดําเนินการก่อสร้าง เรามีแผนในการดําเนินการรองรับในส่วนนี้อย่างไรบ้าง 

                                                                                                         /นายจิตตเกษมณ์... 



๑๖ 
 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ        เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

นายกเทศมนตรี                        ในส่วนนี้    มีภาคเอกชนได้มาคุยด้วยอยากรีโนเวทสถานีขนส่งของเราให้ทันสมัย 

                              กําลังคุยกัน ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนหนึ่งขณะนี้ขนส่งเราเป็นที่ราชพัสดุ  และราชพัสดุ 

                              มอบให้เราแต่ในเงื่อนไขของการมอบให้ถ้าเรามีการจัดประโยชน์ต้องแบ่งให้กับราชพัสดุ ในส่วน 

                              ที่เช่าเก่าไม่มีปัญหาแต่ในส่วนที่เช่าใหม่ทุกตัวเราต้องแบ่งให้ราชพัสดุด้วยทั้งหมดเลย  ในช่วง 

                              ของปี  63 – 64  และ 65 ยอมรับว่าเราขาดทุนเพราะรถไม่เข้าผู้โดยสารไม่มีแต่ตอนนี้เริ่มดีข้ึน 

                              ในปีนี้เรานําเงินของเทศบาลสนับสนุนให้สถานีขนส่งไป 300,000 บาท เดิมสถานีขนส่งมีกําไร 

                              คืนให้เราเป็นล้าน  ปีต่อไปเราก็ต้องหาทางหารายได้คืนกลับมาให้สถานีขนส่งให้ได้   ซึ่งตอนนี้ 

                              มีภาคเอกชนเข้ามาเราก็ต้องเชิญราชพัสดุมาคุยกันก่อนว่าจะดําเนินการอย่างไร 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายประการใดหรือไม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ       เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                                           

 

นายกเทศมนตรี                        ขอเรียนชี้แจงว่างบประมาณในปีนี้ค่อนข้างหนักเรียกว่าค่าใช้จ่ายเยอะมาก ยิ่งในส่วน 
                            ของค่าไฟฟ้า ส่วนของค่าสาธารณูปโภค ขึ้น 1  ใน  3 ของงบประมาณท้ังหมด เดิมประปาเรามี  

                             ค่าใช้จ่ายอยู่ทีป่ระมาณ 2.9 ล้านต่อเดือน เพ่ิมข้ึนมาเป็น 3 ล้านกว่า ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงท่านจะ 

                             สังเกตว่าปีนี้งบลงทุนน้อย  ซึ่งพยายามที่จะทํางบลงทุนไม่ให้ต่ํากว่า  100  ล้านให้ได้แต่ก็ยังมี 

                             ปัญหาอยู่  ท่านสมาชิกอยากให้เราดําเนินการเราก็มาคุยกัน  และก็จะได้นําโครงการไปบรรจุเข้าไว้ 

                             ในแผน และโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ได้ในอนาคตข้างหน้า 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายประการใดหรือไม่  

ประธานสภาเทศบาล ไม่มี 

                                          บัดนี้ การพิจารณาตรวจสอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ    
 พ.ศ. 2567  สมาชิกได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
ไม่มี 

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

                              งบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ)   

โปรดยกมือขึ้น 

 ยกมือ    19   เสียง  
 งดออกเสียง     -      เสียง 
 
 

/เป็นอันว่า… 



๑๗ 
 

เป็นอันว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

                              งบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) ด้วยคะแนน 19 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 45 วรรคท้าย  ความว่า “ ให้กําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น " และข้อ 49 วรรคแรกกําหนดว่า “ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ดังนั้น กระผมจึงขอให้ที่ประชุมกําหนดเวลาในการรับคําแปรญัตติด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายเจตริณ อ่อนสอาด กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม  นายเจตริณ อ่อนสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 

ขอเสนอให้กําหนดระยะเวลาในการรับคําแปรญัตติ ตั้งแต่ วันที่  8 – 11 สิงหาคม 2566  
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ชั้น 3 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์              ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน  

ประธานสภาเทศบาล             มีผู้รับรอง 

                      สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

                                           ไม่มี 

                                           ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 

                                          เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดเวลาในการรับค าแปรญัตติ วันที่  8 – 11  

                             สิงหาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

                             ชั้น 3 และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ รอรับค าแปรญัตติตามที่สภาเทศบาล 

                             ก าหนดไว้ด้วย                                                                                           

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
                              แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2565  ข้อ  49  วรรคสอง  กําหนดว่า “ภายในระยะเวลา 
                                   เสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด 
                               ผู้ใดเห็นควร    แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ   โดยให้ 
 

/แปรญัตติ... 



๑๘ 
 

                               แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                               ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”  และข้อ 
                               50  กําหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว   จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 
                               ตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา 
                                  ท้องถิ่นรายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 
                               การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ     เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  
                               การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธาน 
                               สภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
                               พิจารณาเว้น   แต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา 
                               สภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น           

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ดังนั้น ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณ พ.ศ.2567 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.        
                              ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 3/3 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
 พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการศึกษา 
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   19 เสียง 
                                          สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   -  เสียง        

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖6 

                            เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ด้วยคะแนน   19  เสียง  เป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                        งบประมาณ  พ.ศ. 2566 (สํานักการศึกษา) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี      กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
                              ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการอัฒจันทร์พับเก็บได้เคลื่อนย้ายได้  จํานวน 21 ที่นั่ง 
                               ต่อ 1 ตัว  เนื่องจากการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะคลาดเคลื่อน เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อ 
                               ครุภัณฑ์ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                               คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์กีฬา 
- อัฒจันทร์พับเก็บได้เคลื่อนย้ายได้ จํานวน 21 ที่นั่งต่อ 1 ตัว จํานวน 496,480 บาท 

                                                                                          /ค าชี้แจง… 



๑๙ 
 

                                
ค าชี้แจงงบประมาณเดิม ค าชี้แจงงบประมาณใหม่ 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออัฒจันทร์พับเก็บได้ เคลื่อนย้ายได้ 
จํานวน  21  ที่นั่งต่อ  1  ตัว  สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า3 เมตรจํานวน 4 ตัว  โดยมีคุณลักษณะ 
เฉพาะสังเขป ดังนี้ 
  1. โครงสร้างทําจากเหล็กพับเก็บได้ มีขนาดสูง 
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
  2.สามารถเคลื่อนย้ายได ้ใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
  3. เก้าอ้ีแบบม้านั่งยาว จํานวน 21 ที่นั่งต่อ 1 ตัว 
  4. ม้านั่งทําด้วยพลาสติกอย่างดี หรือวัสดุอ่ืนเทียบเท่าหรือ
ดีกว่า แข็งแรงทนทาน 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดหาตามราคา
ในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่            
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 454 ล าดับที่ 205 
 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออัฒจันทร์พับเก็บได้ เคลื่อนย้ายได้ 
จํานวน  21  ที่นั่งต่อ  1  ตัว สูงไม่น้อยกว่า  4  ชั้น  
ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร จํานวน 4 ตัว โดยมีคุณลักษณะ 
เฉพาะสังเขป ดังนี้ 
  1. โครงสร้างทําจากเหล็กพับเก็บได้ มีขนาดสูง 
ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
  2. สามารถเคลื่อนย้ายได้ ใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
  3. เก้าอ้ีแบบม้านั่งยาว จํานวน 21 ที่นั่งต่อ 1 ตัว 
  4. ม้านั่งทําด้วยพลาสติกอย่างดี หรือวัสดุอ่ืนเทียบเท่าหรือ
ดีกว่า แข็งแรงทนทานมีราวกันตกท าด้วยท่อเหล็กกลม 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดหาตามราคา
ในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่            
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ทบทวนครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่1/2556 หน้าที่ 45 
ล าดับที่ 10 

 

                                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                 พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

                 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  

                 ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาต่อไป             

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักการศึกษา 
  โปรดยกมือขึ้น 

 ยกมือ   19  เสียง 
 

                                             สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   -  เสียง                                  

              เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ด้วยคะแนน   19  เสียง  เป็นเอกฉันท ์

                                                                         /ระเบียบ…… 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง    ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                                        พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี  กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักปลัดเทศบาล  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ํากว่า 46000 BTU   
จํานวน  1 เครื่อง (เพ่ือใช้สําหรับติดตั้งห้องสํานักปลัด)  จํานวนเงิน  95,000 บาท 

            รวมโอนลดเป็นเงิน     95,000 บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง  ขนาดไม่ต่ํากว่า 42000 BTU   
จํานวน  1 เครื่อง (เพ่ือใช้สําหรับติดตั้งห้องสํานักปลัด)  จํานวนเงิน  95,000 บาท 

                              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ํากว่า 42,000 BTU  
                              จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง 
2. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 42000 BTU 
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น 

และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
4. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

                     - เพ่ือใช้สําหรับติดตั้งห้องสํานักปลัดเทศบาล  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  

                              แต่มีความจําเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 

                              28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 

                              ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                                               รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน     95,000 บาท 
 
 
 
 

                                                                                                                /ตามระเบียบ.... 



๒๑ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

                                 ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการ 

                              โอนเพิ่ม โอนลด  ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

                              ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล           ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
                            งบประมาณ พ.ศ. 2566   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักปลัดเทศบาล 
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   19  เสียง 
                                          สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                         ยกมือ   -  เสียง 

                                             เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

                              พ.ศ. 2566   เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนน   19 เสียง  เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่อง    ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง และขออนุมัติโอนเงิน 

                                        งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (สํานักสาธารณสุขฯ) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี                          กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและขออนุมัติ 
                              โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

     ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
รายจ่าย พ.ศ. 2566 เนื่องจาก สํานักงบประมาณ ได้กําหนดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ขึ้นใหม่ 
เมื่อเดือน  ธันวาคม  2565  ทําให้คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  และราคาของครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง  
ดังนั้น เพ่ือให้คุณลักษณะเฉพาะสังเขปและราคาของครุภัณฑ์ท่ีจะดําเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 
รายจ่าย พ.ศ. 2566 ถูกต้อง  ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่    จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
คําชี้แจงงบประมาณและขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ  27 และ ข้อ 29  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายการ เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) 

สะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary  Compressor)  จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 85,000 บาท เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ดังนี้ 

                                                                                                                         /ข้อความเดิม... 



๒๒ 
 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
  - เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโร
ตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary  Compressor)  ที่ใช้ใน
งานสาธารณสุข  จํานวน 85,000 บาท 
      -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด 
(ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ 
(Rotary  Compressor)  ที่ใช้ในงานสาธารณสุข  
จํานวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
   1)เครื่องยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ มีระบบ
สตาร์ทเครื่องยนต์ที่สามารถใช้ระบบแมนนวล  
(Manual) ได้ 
    2) ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงลม ระบบโรตารี่
คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) หรือระบบปิด 
3) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล 
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้สามารถควบคุม
อัตราการไหลได้คงที่ 
    4) ขนาดของละอองสารเคมี(Droplet Size) ที่
เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน  30 ไมครอน 
และมีค่าความสม่ําเสมอของการผลิตละอองสารเคมี
(Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 2 
ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 3 เมตร จากหัวพ่น และต้องมี
หนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก 
(WHO) 
   5) ถังบรรจุสารเคมีทําด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน
ของสารเคมีหรือตัวทําละลายอื่น ๆ ความจุไม่น้อยกว่า 
2 ลิตร 
   6) ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงทําด้วยวัสดุที่ทนต่อการ
กัดกร่อนของน้ํามันเชื้อเพลิงหรือตัวทําละลายอื่น ๆ 
ความจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร 
   7) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต
ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง เพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมี
แหล่งผลิตที่ชัดเจน 
 - เพื่อใช้ในกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค 
 - ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของสํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3 ผ.03 หน้าที่  63 
ลําดับที่ 3  

- เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโร
ตารี่ (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จํานวน  
91,800  บาท 
      -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด 
(ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่ (Rotary)  ที่ใช้ใน
งานสาธารณสุข  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
  1) เครื่องยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ มีระบบ
สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการชักดึง 
  2) ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงอัดลม ระบบโรตารี่
คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) หรือ 
ระบบโรตารี่ โบลเวอร์(Rotary Blower)  
 ๓)มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล 
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ 
สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ 
4) ขนาดละอองสารเคมี(Droplet Size) ที่เครื่องพ่น
ผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่า
ความสม่ําเสมอของการผลิตละอองสารเคมี(Span) ไม่
เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 2 ลิตร/
ชั่วโมง ที่ระยะ 3 เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือ
รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานที่
ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
 5)ถังบรรจุสารเคมีทําด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน
ของสารเคมีหรือตัวทําละลายอื่น ๆ ความจุไม่น้อยกว่า 
2 ลิตร 
  6)ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงทําด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัด
กร่อนของน้ํามันเชื้อเพลิงหรือตัวทําละลายอื่น ๆ ความ
จุไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร 
  7) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่
เครื่องดัดแปลง เพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่ง
ผลิตที่ชัดเจน 
- เพื่อใช้ในกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค 
 - ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  
2570) ทบทวน ครั้งที่  1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 
1/2566  ผ.03 หน้าที่  44  ลําดับที่ 8 
 



๒๓ 
 

2. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากกองมาตรฐานงบประมาณ 1  

                           สํานักงบประมาณ    ได้กําหนดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เมื่อเดือน ธันวาคม 2565 ซึ่งทําให้ 

                           ราคาของครุภัณฑ์เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่ (Rotary) ที่ใช้ 

                           ในงานสาธารณสุข จากราคาเดิมจํานวน 85,000 บาท เป็นราคาใหม่ จํานวน 91,800  บาท 

                                          จึงขอโอนเงินงบประมาณสําหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด                              รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    6,800  บาท 
แผนงานสาธารณสุข       งานโรงพยาบาล 
งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม                            จํานวน     6,800  บาท  
โอนเพิ่ม                                                รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   6,800  บาท 
แผนงานสาธารณสุข    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

                        - เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง  ระบบโรตารี่ (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 
                 จํานวน    6,800  บาท 

   จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อพิจารณาต่อไป  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
                              และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักสาธารณสุขฯ 
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   19 เสียง 
                                          สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   -  เสียง        

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและขออนุมัติโอนเงิน 

                             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ด้วยคะแนน  19 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง   อ่ืนๆ  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนประการใดหรือไม่ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ        เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี ก่อนอืน่ต้องขอขอบคุณท่ีทุกท่านได้ผ่านงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2567 ให้ 
                              ในวาระท่ี 1 ในส่วนนี้คงต้องมาทํางานร่วมกัน หากท่านสมาชิกสภาเห็นสิ่งไหนที่ท่านต้องการ 
                              จะให้ดําเนินการก็นํามาเข้าแผน ส่วนงบประมาณในระหว่างปีเราสามารถโอนมาดําเนินการได้ 

 
                                                                                                        /ซึ่งท่านสมาชิก… 



๒๔ 
 

                              ซึ่งท่านสมาชิกได้ลงพื้นที่กันเยอะพบปะประชาชนหากประชาชนมีปัญหาอะไร   เราจะไดร้่วมมือ 
                              กันช่วยแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ งบประมาณสามารถโอน  เพ่ือดําเนินการ 
                              ได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สมาชิกต้องมาตอบคําถามซึ่งต้องมีในแน่ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 66 ที่จะถึงนี ้
                              เราจะเก็บค่าขยะเพ่ิมเดิมเราเก็บ 20 บาทต่อปีต่อครัวเรือน เราได้ประมาณปีละ 7 – 8 ล้านบาท 
                              ทุกปีจากประชาชนที่จ่ายให้เรา  แต่ค่าที่เราเก็บขนปีหนึ่งประมาณ  30  ล้านบาท   เป็นค่าน้ํามัน 
                              ค่าจ้างคนเก็บขนประมาณ 200 กว่าคน  ในเทศบัญญัติท่ีเราได้ผ่านสภาไปแล้วต้องเก็บ 80 บาท 
                              ต่อครัวเรือน และได้มาคุยกันว่าถ้าเราเก็บค่าขยะ  80  บาท  แล้วจะกระทบกับประชาชนเยอะ 
                              ขนาดเราเพ่ิมค่าดูแลรักษามาตรน้ําจาก 10 บาทเป็น 20 บาท ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งไม่พอใจ 
                              เรามีภาระรายจ่ายใหม่   คือ  ค่ากําจัดขยะ  เราไปให้บริษัทกําจัดเป็น  RDF เราไม่ได้ทําเองแล้ว 
                              ฝังกลบตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2566  นี้  เราใช้บริษัท  ซึ่งเราเองก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
                              บริษัทดําเนินการในส่วนนี้ เราก็จะเก็บประมาณ 40 บาทต่อครัวเรือน  แต่ร้านคา้เก็บเกินเพราะ 
                              เราต้องไปดูปริมาณขยะของเขา    และประเมินการเก็บว่าเท่าไหร่ ส่วนคนที่ใช้น้ํามากกว่า 50 
                              ลูกบาศก์ เราจะเก็บ 80 บาท ถ้าเป็นร้านค้า ส่วน 25,000  กว่าครอบครัวก็เก็บเพิ่มจาก 20 บาท 
                              เป็น 40 บาท เราเก็บรายได้ในส่วนนี้ปีละ 14 - 15 ล้านบาท แต่ค่ากําจัดประมาณ 15 - 16  
                              ล้านบาท  ถ้าเราจ่าย  250  บาทต่อตัน สมาชิกของเราก็จะต้องอธิบายให้ประชาชนที่เขาสอบถาม 
                              ว่า  เหตุที่เราต้องเก็บเพ่ิมเพราะอะไร   เราจ้างบริษัทดําเนินการ จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเราจะ 
                              ดําเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการ  ส่วนในเรื่องค่ากระแสไฟฟ้าปีๆ  หนึ่ง  ต้องมี 
                              การปรับปรุงหม้อแปลงใหญ่เพราะเราใช้ขนาดใหญ่มากใช้เวลาดําเนินการประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 
                              ผล คือ  ทําให้เราต้องหยุดจ่ายน้ํา  เรื่องขยะก็เช่นกันประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้เราจะเริ่มออก 
                              ชี้แจงประชาชน  ส่วนปริมาณขยะตอนนี้มีปริมาณมากขึ้นเรากําลังหารือกันว่า ค่ากําจัดขยะเราเสีย 
                              250 บาทต่อตัน แต่ถ้าหากที่อ่ืนมาทิ้งเราจะเก็บ 350 บาท หรือ 400 บาทต่อตัน เพราะเราต้อง 
                              มีการบริหารในการจ้างคนมาบริหารจัดการในเรื่องนี้ ตั้งแต่  1  ตุลาคมนี้  ถ้าท่ีอ่ืนมาทิ้งเราจะเก็บ 
                              350  บาทต่อตันก่อนและเราก็จะมีส่วนต่าง 100 บาทต่อตันและนําส่วนต่างนี้มาใช้บริหารจัดการ 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา ศรีประทักษ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายเจษฎา ศรีประทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 
   จากข้อมลูเบื้องต้นในเพจแจ้งข่าวสถานการณ์น้ํา  บริเวณสันเขื่อนในการจัดเก็บขยะ 
         บริเวณนั้น ไม่ทราบว่าเรามีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนประการใดหรือไม ่ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธนู ชีวินโชติมา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายธนู ชีวินโชติมา  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
   เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกได้แจ้งว่าค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปา สูงขึ้นมาก ในส่วนของประปา 
                               ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราจะลงทุนทําโซลาฟาร์มพอจะเป็นไปได้หรือไม่ เรื่องท่ีสองท่ีหลังสนามกีฬากลาง 

                                                                                                                 
 

                                                                                                                         /  เรามีซอย… 



๒๕ 
 

                               เรามีซอยจํานวนเยอะมากอยู่คาบเก่ียวระหว่างชุมชนพระบางและชุมชนร่วมใจพัฒนาที่พี่น้อง 
                               ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็เพราะว่า   ช่วงที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์โควิทนั้น  เวลาไป 
                               มาหาสู่ลําบากเพราะไม่ทราบว่า  จะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าตรงที่อยู่นั้นเขาเรียกว่าซอยอะไร พ่ีน้อง 
                               ประชาชนฝากมา   ให้เรียนท่านนายกว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร     ซึ่งท่านนายกได้ให้เมตตา 
                               มอบท่านรองวิโรจน์ ให้สํานักช่างดําเนินการสํารวจ บัดนี้ป้ายชื่อได้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นแล้ว 
                               มีป้ายสุดท้าย 49 ทางด้านซ้ายจะเป็นเลขคี่ ทางด้านขวาจะเป็นเลขคู่ รวม 41 ป้าย พี่น้อง 
                               ประชาชนดีใจจะไปมาหาสู่กันสะดวก และฝากขอบคุณท่านนายกมา ณ โอกาสนี้ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ        เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ต้องขอขอบคุณท่านเช่นกันครับ  ซึ่งบริเวณแถวนั้นตอนนี้ความเจริญมีมากข้ึนแต่ 
                               ทางด้านหลังที่เขาบุกรุกเขาเรายังดําเนินการอะไรไม่ได้ เมื่อก่อนก็มีปัญหาในเรื่องที่มีดินถล่ม 
                                เราก็จะพยายามควบคุม  มิให้บุกรุกมากพยายามให้อยู่ในแนวถนน   สําหรับเรื่องโซลาเซลล์ 
                                เราดําเนินการอยู่  2 แห่งกับทาง ปตท. ทํา MOU ปัญหา คือเขามาลงทุนให้ 15 ปีเราต้อง 
                                จ่ายคืน  โดยเสียค่าไฟให้เขา 3.73  สตางค์ ผมกําลังคุยกันอยู่ว่าถ้าเราลงทุนทําเองใช้ 
                                ทําเองใช้งบประมาณ  30 – 40  ล้านบาท  เราไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลย  แต่ตอนนี้ทั้งที่ประปา  
                                และท่ีบ่อบําบัดท่ีเราดําเนินการสร้างรูปมังกรในเกาะญวนมันติดขัดอยู่ที่อัยการสูงสุด และได้ 
                                มอบให้ฝ่ายนิติการ ฝ่ายงานเทคโน   ดําเนินการเจรจากับอัยการสูงสุด เนื่องจากการที่เอกชน 
                                มาลงทุนให้ต้องฝ่ายอัยการสูงสุด  แต่ทางประปาได้คุยกับผมว่า    เรากู้เงินมาลงทุนทําเองดีกว่า 
                                เพราะขณะนี้ประปามีรายได้พอประมาณหลังจากที่เราปรับอัตราค่าใช้น้ําไปประมาณ  10  ล้าน 
                                ต่อปีที่เราจะนํามาลงทุน ในส่วนของน้ําประปาและผมกําลังจะดําเนินการเปลี่ยนท่อท่ีถนนอารักษ์ 
                                ทั้งหมด  เพราะเป็นท่อเก่าเป็นท่อปูนเอซีท้ังหมด   และตรงที่มีปัญหามากชุมชนเขานกกระเต็น 
                                ก็จะแตกไล่ยุบลงไปเรื่อยๆ   เพราะเป็นท่อปูนเอซีจึงต้องมาดูว่า   พอจะมีงบประมาณเหลือจ่าย 
                                ในส่วนตรงไหนบ้าง   เพ่ือจะมาดําเนินการในส่วนนี้ทั้งหมดในปีนี้ค่อยๆ  ดําเนินการเปลี่ยนถนน 
                                ทีละเส้น ท่านจะเห็นว่า เทศบาลเรามีเงินอยู่ประมาณเกือบ 600 ล้าน แต่เราใช้ไม่ได้เพราะต้อง 
                                กันไว้สํารองเงินเดือน  3  เดือน  กันไว้สําหรับอุทกภัย   10  เปอร์เซ็นต ์  ของงบประมาณและ 
                                กันเงินโครงการต่างๆ เรามีเงินสะสมที่ใช้ได้  20  ล้าน  เราจําเป็นต้องกู้มาทําอุทยานวัฒนธรรม 
                                และประปาเขาเสนอว่า   เราควรจะกู้มาลงทุนทําระบบใหม่ทั้งหมดประมา  100  ล้าน ผมเอง 
                               ก็เห็นด้วยและในเร็ว ๆ นี้เราจะจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน  2 แห่ง   เพราะปัญหาไฟดับทีไร 
                               น้ําเราต้องหยุดจ่ายทั้งหมด     แต่ถ้าเรามีเครื่องสํารองไฟเวลาไฟดับเราก็มีเครื่องสํารองไฟไว้ใช้ 
                               ในการจ่ายน้ําประปา  และน้ําในแท็งก์ก็จะมีอยู่ตลอดท่อก็จะไม่แตกเพราะแรงอัดเป็นปัญหาใหญ่ 
                               ของประปากรณีไฟฟ้าดับ และอีกปัญหา  คือ  มีคนขโมยเหล็กข้างบนทั้งหมด  ลูกลอยเลยตกลง 
                               ไปประมาณเมตรกว่าทําให้น้ําหมด  ในส่วนสายไฟฟ้าบริเวณริมเข่ือนก็โดนขโมย   เพราะขโมย 
                               ก็จะไปขุดขโมยดึงสายไฟมา  ท่านจะเห็นว่าเราได้แก้ปัญหา      โดยใช้สายไฟเล็กไปโยงข้างบน 
                               ไว้หมด หญ้าบริเวณริมเข่ือนได้ดําเนินการตัดให้แล้ว และเรื่องการจัดทําที่นั่งให้ยาว   แต่ปัญหา 
                               งบประมาณไม่พอเลยรอไว้ก่อนงบเรามีตั้งงบประมาณซ่อมแซมเข่ือนไว้ เพ่ือจะปิดตรงที่น้ําเซาะ 
                               ใต้ล่างแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ ซึ่งเราอาจจะต้องตั้งงบประมาณไว้ใช้ในการซ่อมแซมบันไดริมเข่ือน 
                               ใหม่ค่อย ๆ ทําไปเฉพาะส่วนเพราะทําท้ังหมดทีเดียวไม่ได้เพราะใช้งบประมาณจํานวนมากร่วม 
 
 

                                                                                                       /100 ล้านบาท... 



๒๖ 
 

                               100 ล้านบาท แต่ปัญหาคนไปนั่งกินทิ้งขยะไว้มากไม่นําไปทิ้งท่ีถังขยะ ในส่วนบริเวณเกาะญวน 
                               จะได้งบประมาณในปี  พ.ศ.  2567  นี้  มาดําเนินการทําเข่ือนฝั่งด้านนอกทั้งหมดคลุมเกาะ                                

ยกระดับขึ้น  อีก 26 เมตร รทก. ทั้งหมดทั้งหมด  ส่วนด้านในภายในปีนี้อีก 2 เดือนจะแล้วเสร็จ 
ส่วนเรื่องการฟ้องร้องเรื่องการบุกรุกตอนนี้มีทั้งหมด 3 – 4 คน   เราก็สู้ไปศาลชั้นต้นเราชนะแต่ 
อุทธรณ์เราแพ้  ตอนนี้เราฎีกาอยู่เพราะเดี๋ยวนี้คนบุกรุกที่สาธารณะ   พอเราเข้าไปเขาไม่ยอม    
ก็ต้องมีการดําเนินการดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีกัน   ในอนาคตข้างหน้าเราจะมีที่สาธารณะ 
อยู่ประมาณ  10  กว่าไร ่ที่เราอาจจะทําบริเวณนั้นเป็นที่จัดงานอะไรต่าง ๆ ไดใ้นอนาคตต่อไป  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนประการใดหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมยศ นะล าเลียง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายสมยศ นะลําเลียง   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4 
   ตามท่ีท่านนายกได้นําเสนอปัญหา   ในเรื่องการบริหารจัดการน้ําท่วมขังบริเวณถนน 
  สายเอเชียตรงเกาะกลางหน้าศูนย์ท่ารถหน้าโครงการเซ็นทรัลที่กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการในการ 
  ก่อสร้าง  ผมเข้าใจว่าท่านนายกต้องการวางแผนการแก้ไขในระยะยาว  ที่จะหารือกับหน่วยงาน 
                                แขวงการทางในการใช้งบประมาณดําเนินการแต่พอจะเป็นไปได้ไหมขอทราบแนวทางแก้ไขปัญหา 
                                ปัญหาในเบื้องต้นของเรื่องนี้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า    โดยประสานขอแขวงการทางให้เปิด 
                                บางจุดของเกาะกลาง  เพ่ือเปิดแนวทําตะแกรงเป็นบ่อเพ่ือที่ท่อระบายน้ําจะรับน้ําได้เร็วขึ้น  และ 
                                ส่งต่อไปยังตรงทางวัชระท่ีจะระบายน้ําออกไป   ซึ่งในเรื่องนี้ผมเคยได้ปรึกษาแขวงการทางตอนที่ 
                                ผมเป็นประธานหอการค้า ซึ่งทางแขวงก็เห็นด้วยจึงขอเรียนปรึกษาท่านนายก 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ขอบคุณคุณหมอครับ ในเรื่องนี้ผมมีความเป็นห่วงมากเพราะตอนนี้ทางเซ็นทรัลซื้อที่ 
                               ของตึกธนาคารทหารไทยเดิมไปหมดแล้ว   แต่เขาไม่ได้ทุบอาคารเขาจะทําเป็นร้านกาแฟต่างๆ  
                                ตรงตึกนั้น  และเป็นทางเข้า เดิมตรงนี้เป็นบึงใหญ่และรองรับน้ําไหลลง และจะล้นเข้าไปชุมชน 
                                สุขสวัสดิ์   และเข้าศูนย์ท่ารถไปออกทางโน้น     แต่ตอนนี้โดนถมปิดไปหมดทําให้น้ํามาท่วมขัง 
                                อยู่บนถนน สิ่งที่ควรทํามากที่สุดคือเกาะกลางทั้งหมดทําเป็นลานตัววีจะช่วยได้หมดเลยไม่ต้อง 
                                ทําท่อ  และให้น้ําไปลงที่ลานตัววี   และครอสไปลงวัชระแต่เขาจะยอมรื้อไหมเหมือนสมัยก่อน 
                                ไม่เคยมีท่วม ปัญหาคือท่อตรงนี้ตันเกือบหมดเพราะระหว่างปี 54 เอาหินคลุกไปถมและหินลง 
                                ท่อๆ เลยตันเกือบหมดและเราได้เสนอทางเซ็นทรัลไป  รองวิโรจน์ ได้เชิญทางเซ็นทรัลมาคุยแล้ว 
                                ทางท่ีดี  คือ  ต้องให้เซ็นทรัลจัดงบประมาณให้แขวงทําท่อ 1 เมตร ไประยะประมาณ  50  เมตร 
                                ใช้งบประมาณ  2 – 3   ล้านอยู่ระหว่างการเจรจา    แต่ถ้าให้แขวงการทางทําเขาก็จะบอกว่าไม่มี 
                                งบประมาณ    ซึ่งเราไม่สามารถดําเนินการได้เพราะถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของแขวง   
                                 แต่ประชาชนไม่ทราบ  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนประการใดหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 

                                                                                                       
 
 

                                                                                                                /นายธน…ู 



๒๗ 
 

นายธนู ชีวินโชติมา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายธนู ชีวินโชติมา  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
   ขออนุญาตฝากไว้เรื่องหนึ่งครับ กรณีท่ีมีหน่วยงานต่างๆ เขามาขอจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ 
                               ของเราที่สนามกีฬากลาง  ปรากฏว่า  วันที่เปิดงานวันแรกมีปัญหาเนื่องจากเขาใช้ไฟฟ้าเกินขนาด 
                               ทําให้มีปัญหา แต่ทางการไฟฟ้ามาดําเนินการแก้ไขทัน ซึ่งกรณีนี้หากในคราวต่อไปมีหน่วยงานมาขอ 
                               ใช้ให้ตรวจสอบก่อนว่าเขาใช้ไฟฟ้าขนาดไหน เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายเพราะถ้าเกิดความเสียหาย 
                               ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ขอบคุณคุณครับ ทางเขาเป็นคนขอเองในส่วนนี้เดิมเราไม่ทราบว่าเขาจะจัดใหญ่ขนาดนี ้
                               ติดแอร์ทั้ง 3 เต็นท์ เขาไปดําเนินการขอมิเตอร์ชั่วคราวที่ไฟฟ้าเอง จํานวน 2 หม้อ  และจ่ายค่า 
                                ไฟฟ้า  ค่าขยะ  ค่าเช่าอะไรต่างๆ เอง โดยเขาทําถูกต้องหมด ครั้งต่อไปหากมีหน่วยงานใดมาขอใช้ 
                                เราต้องกําชับให้เขาคุยกับทางไฟฟ้าในรายละเอียดของการใช้ไฟ 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนประการใดหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 

นายดิสทัต เจิรญฐิติวงศธร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดิสทัต เจริญฐิติวงศธร  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 
   ขอสอบถามเรื่องการดําเนินการทําถนน   ซึ่งขณะนี้ ถนนอรรถกวี เรียบร้อยแล้ว ถนน 
  มาตุลีเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของถนนอารักษ์ มีกําหนดหรือประมาณการในการดําเนินการเมื่อไหร่ 
  เพราะมีทั้งในส่วนของผู้ที่อยากให้ทํา   และไม่อยากให้ทํา เพราะถนนเส้นนี้เท่ากับเป็นตลาดใหญ่ 
  ถนนใจกลางเมืองนครสวรรค์คนใช้ก็อยากให้ทําแต่ร้านค้าคงไม่อยากให้ทํา และต้องใช้เวลาในการ 
  ปรับตัวสักพักนึง ซึ่งควรต้องแจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนเขาได้มี 
              การเตรียมตัว 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   สําหรับเรื่องถนนอารักษ์ กําลังดําเนินการอยู่ในขั้นตอนการประมูลอยู่ คาดว่าเดือน 
  กันยายนนี้น่าจะได้บริษัทที่ประมูลได้  ทําน่าจะประมาณตุลาคม – พฤศจิกายนนี้ กระบวนการ 
  ดําเนินการทําน่าจะวุ่นวายอยู่สําหรับถนนเส้นนี้คงต้องดําเนินการทําโดยปิดทีละด้านและทําวันเวย์ 
  ซึ่งต่อไปจะพยายามทําถนนเส้นนี้เป็นวันเวย์แต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ เราต้องดําเนินการให้แล้ว 
  เสร็จก่อนมีการจัดงานเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ต้องวางแผนทําให้แล้วเสร็จ  ตอนนี้เร่งดําเนินการที่เกาะญวน 
  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม–กันยายนนี้ เพราะว่าในอนาคตต้องทําใหม่รอบเลยในเขื่อนที่เรา 
  ได้ขยายถนนออกไปเพื่อจะให้ถนนกว้าง ไม่ต่ํากว่า  12  เมตร   ในอนาคตเราจะมีเลนจักรยาน 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนประการใดหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุภาพร แตงนารา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน นางสุภาพร แตงนารา  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
   ขอเพ่ิมเติมเราทําธุรกิจร้านอาหาร ได้สัมผัสนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวนครสวรรค์เนื่องจากว่า 

                                                                                                                            
                                                                                                                                 /เรามี... 



๒๘ 
 

                               เรามีแหล่งท่องเที่ยว  Unseen  พาสาน   ได้เกิดขึ้นจากการประกวดกัน และจากกรุงเทพมา 
                               ป้ายบอกทางจากบึงบอระเพ็ดมาแหล่งท่องเที่ยวพาสานไม่มีป้ายทางตรงทางขึ้นสะพานก็ไม่มี 
                               จากเหนือมากรุงเทพก็ไม่มีป้าย  จึงอยากให้งานท่องเที่ยวของเราได้สํารวจจุดที่เราจะติดป้าย 
                               รว่มกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเรา  ป้ายสีน้ําเงินขาว   เพ่ิมเติมในส่วนของป้ายบอกแหล่ง 
                               ท่องเที่ยวได้ไหม ส่วนอีกที่คลองญวน ซึ่งเคยได้นําเรียนว่าอยากจะให้มีป้ายบอกทางคลองญวน 
                               ซึ่งทางเทศบาลเราก็ได้ทําแต่ป้ายที่ทําเป็นป้ายที่อยู่ไม่นานแปะไว้ตรงเขื่อนแต่ไม่เด่นชัดพอที่ 
                               จะทําให้นักท่องเที่ยวได้เห็นทางเข้า เคยมีนักท่องเที่ยวมาที่นครสวรรค์และบอกว่าจะมาเที่ยว 
                               คลองญวน ซึ่งเขาก็มาและหาทางเข้าไปไม่เจอซึ่งเขาอาจจะไม่มี GPS เพ่ือนําทางเพราะพอบอก 
                               เสน้ทางเขาก็ไปไม่ถูกต้องโทรบอกเพ่ือนในตลาดให้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจุดนัดพบและให้นําทางไป 
                               เกาะญวน  ฝากงานท่องเที่ยวและงานประชาสัมพันธ์ บอกนักท่องเที่ยวให้ถูกกรณีที่ใช้รถแต่ไม่มี 
                               GPS นําทางค่ะ                                                                                                               

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ในเรื่องนี้ผมจะดําเนินการแก้ไข ป้ายที่เราทําเป็นป้ายชั่วคราวและก็หักในส่วนของ GPS 
            ไปพาสานเขาจะนําทางให้เลี้ยวไปทางลูกรังเก่าตลอดก็ทําให้ไปเจอโคลนและต้องถอยรถกลับ แต่ใน 
  GPS ก็ไม่เปลี่ยนเช่นเดียวกับท่ีคลองญวน GPS ก็นําไปซอยหลังโรงเรียนสตรีผมเองก็สงสัยว่าทําไม 
  คนถึงมาเท่ียวตรงนี้   ซึ่งผมก็บอกเขาว่าต้องอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง   แต่ปัญหาตอนนี้ถนนกําลังทําอยู่ 
  ผมเองกําลังวางแผนว่า  ต้องทําทั้งสองหัวให้เขาดูว่าตรงน้ําตกกับน้ําพุเป็นอย่างไร   เราอยากให้ 
  นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวตรงน้ําตก แต่ปัญหาคือนักท่องเที่ยวมาก็เท่ียวตรงน้ําพุ ซึ่งตรงน้ําพุเรากําลัง 
  จะดําเนินการปรับปรุงแยกปลาออกมาพ่ึงบ่อไว้ 2 – 3 วัน เพราะปลาเล็กติดเชื้อตายเยอะ แต่ปลา 
  ใหญ่ปลาคราฟไม่ตาย  เราจะจับปลาออกมาไว้ในกระชังด้านนอกก่อน   และดําเนินการฆ่าเชื้อและ 
  ค่อยปล่อยกับไปเหมือนเดิม  ในวันที่ 1  กันยายน  2566  จะมีประชุมสันนิบาตภาคเหนือทั้ง 17 
  จังหวัด มีจํานวน  567 เทศบาลที่จะมาประชุมกับเรามีนายก ประธานสภา  และปลัดเทศบาล 
  และผู้ติดตาม  คาดว่าน่าจะประมาณ 1500 คน และผู้ติดตามรวมๆ แล้ว 2000 คนที่จะเข้ามา 
  ที่จังหวัดเรากําลังประสานเทศบาลในจังหวัดเราทั้ง  27  แห่ง    เพราะบางทีเราต้องใช้รถยนต์เขา 
  เพ่ือจะพาเจ้าหน้าที่เขาไปแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดเรา  เดิมจะประชุมที่นี่และทานข้าว 
  ข้างล่างใน วันที่ 30 สิงหาคม 2566 จะประชุมเฉพาะกรรมาธิการก่อนประมาณ 200 กว่าคน 
  เขาเลยขอไปประชุมที่เล่งหงษ์ทานอาหารที่นั่นได้เลย ขอฝากพวกเราไปร่วมกิจกรรมและไปดูแล 
  เขากันหน่อย ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 เรามีประชุมสันนิบาตภาคเหนือ จํานวน 
  17 จังหวัด 

 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติม 
 บัดนี้  สภาเทศบาลได้ดําเนินการประชุมจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว 

 ผมต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ รองประธาน 
สภาฯ เลขานุการสภา คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน สื่อมวลชน ผู้แทนชุมชน  ที่ได้ 
เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้   หลังจากนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน   
ผมขอปิดการประชุม 

                                                                    /เลิกประชุม… 



๒๙ 
 

 เลิกประชุมเวลา  12.20 น. 
 

 ลงชื่อ       เกียรติศักดิ์  เหล่าวชิรวงศ์ บันทึกเทปรายงานการประชุม 

   (นายเกียรติศักดิ์  เหล่าวชิรวงศ์) 
              พนักงานจ้าง 
 

  

 ลงชื่อ    กันต์กนิษฐ์  คณากรศิโรฒม์ถอดเทป/พิมพ์รายงานการประชุม 

       (นางกันต์กนิษฐ์  คณากรศิโรฒม์) 

        เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

  

 ลงชื่อ       อัญชัน  กฤตรนต์รัศมี   ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางอัญชัน  กฤตรนต์รัศมี) 

         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

     

 ลงชื่อ       ทัศนียา  เดี่ยวไพบูลย์  ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางทัศนียา  เดี่ยวไพบูลย์) 

          หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

 

 ลงชื่อ         สุณี  มังคลารัตนศรี    เลขานุการสภาเทศบาล 

        (นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี) 

          ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 

          

 

 

 

            /ได้ตรวจสอบ…  



๓๐ 
 

ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมนี้  ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่  10  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 

 

     ลงชื่อ   เจริญ    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายไพโรจน์  อิทธิชัยเจริญ) 

                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 

     ลงชื่อ      มงคล   สุนทรเลขา      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายมงคล   สุนทรเลขา) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  
 
 

     ลงชื่อ       ธนู  ชวีินโชติมา         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                 (นายธนู  ชวีินโชตมิา) 

                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
 
 

ลงชื่อ    เจตริณ  อ่อนสะอาด       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                              (นายเจตริณ  อ่อนสอาด) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 

ลงชื่อ      ทศมาส  หวังสุข      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นางสาวทศมาส  หวังสุข) 

                                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

  สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล 
 สมัย   สามัญ     สมัยที่  2   ครั้งที ่  2   ประจําปี พ.ศ. 2566   วันที่  15  เดือน    สงิหาคม       พ.ศ. 2566 

 

      ลงชื่อ       

               (นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์) 

                  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 



๓๑ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

   

 
 
 
 

 

 
 

  
   

 
  

 

 

 
 
 

  

  


